

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bến Tre, ngày 5 tháng 10 năm 2012



**THƯ NGỎ**

**Về việc vận động ủng hộ “Quý vì người nghèo” tỉnh Bến Tre**

Sau chiến tranh, Bến Tre là tỉnh khó khăn nhưng nhờ quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp; đặc biệt là sự chung tay góp sức, sự chia sẻ giúp đỡ của những tấm lòng vàng, những tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, của các giới đồng bào nên Bến Tre đã vượt qua được những khó khăn, kinh tế xã hội phát triển đạt được những thành tựu đáng phần khởi.

Tuy nhiên, do hậu quả chiến tranh để lại khá nặng nề, đặc điểm địa lý thiếu thuận lợi, sản xuất thuần nông nên việc phát triển kinh tế, nâng cao đời sống xã hội của tỉnh còn nhiều điều cần phải quan tâm, nhất là hộ gia đình chính sách, hộ nghèo. Hiện toàn tỉnh còn hơn 50.000 hộ nghèo và đa số họ đang ở trong những căn nhà tạm bợ, xiêu vẹo, họ không đủ khả năng xây dựng nhà ở cho mình và đang hy vọng vào sự sẻ chia giúp đỡ của xã hội.

Thực hiện đề án xây dựng nhà tình thương cho hộ nghèo theo Quyết định 167 của Thủ tướng Chính phủ, Bến Tre đã điều tra, rà soát và có kế hoạch xây dựng 11.390 căn nhà tình thương cho hộ nghèo, đến cuối năm 2010 đã xây dựng và bàn giao 7.390 căn. Trong năm 2011 và 2012, Đảng bộ, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc cùng các ngành các cấp trong tỉnh quyết tâm hoàn thành đề án theo Quyết định 167 đạt được mục tiêu xây dựng 4.000 căn nhà tình thương cho hộ nghèo và 1.041 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách. Đây là một việc làm hết sức có ý nghĩa, rất thiết thực để chăm lo cho người nghèo, giúp họ có được một mái ấm, giảm bớt những cơ cực, thiệt thòi trong cuộc sống. Kết quả ấy là sự chung tay góp sức của cả cộng đồng.

Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ quý báu của Quý mạnh thường quân trong các hoạt động an sinh xã hội thời gian vừa qua; đồng thời tiếp tục kêu gọi các tổ chức, đơn vị, các hiệp hội, các doanh nghiệp, các tôn giáo và quý nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh với tấm lòng nhân ái hãy tiếp sức cùng chúng tôi bằng sự đóng góp hiện vật hay kinh phí để tiếp tục hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn thông qua “Quý vì người nghèo” tỉnh Bến Tre. Chúng tôi cam kết sẽ sử dụng đúng mục đích và sẵn sàng cấp địa chỉ các hộ cần giúp đỡ theo yêu cầu của quý vị.

Mọi thông tin xin liên lạc đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh: Ban Phong trào: số điện thoại (075) 3813219; Văn phòng: số điện thoại (075) 3822212; hoặc đồng chí Nhanh, ĐTDĐ 0946.535.538, đồng chí Khanh 0982.633.655. Quý nhà hảo tâm có thể đóng góp trực tiếp vào tài khoản 3751.905.5195 của Ban vận động “Quý vì người nghèo” tỉnh Bến Tre, mở tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Bến Tre.

Chúng tôi hy vọng nhận được sự giúp đỡ quý báu của quý vị vào công việc nhân đạo này. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt!

**TU, HĐND, UBND, UB MTTQ VN TỈNH BẾN TRE**

Số: 145/LĐLĐ-CSPL

Bến Tre, ngày 11 tháng 10 năm 2012

V/v vận động ủng hộ  
“Ngày vì người nghèo”

Kính gửi: - LĐLĐ huyện, thành phố;  
- Các CĐ ngành, CĐVC, CĐ Các khu CN;  
- CĐCS trực thuộc;  
- CĐCS ngành Trung Ương.

Hưởng ứng và thực hiện Kế hoạch số 138/KH-MT ngày 8/10/2012 về sơ kết 1 năm thực hiện cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” và tổ chức thực hiện Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2012 và hưởng ứng Chương trình “Nói vòng tay lớn” năm 2012. Nhiều năm qua, các cấp Công đoàn đã tích cực hưởng ứng đóng góp; ủng hộ “Ngày vì người nghèo”, góp phần quan trọng vào việc chăm lo người nghèo tinh thần và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Để tiếp tục chăm lo cho người nghèo và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội năm 2012 và những năm tiếp theo. Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đề nghị các Liên đoàn Lao động huyện, thành phố, các Công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức, Công đoàn các khu công nghiệp, CĐCS trực thuộc, các Công đoàn cơ sở ngành Trung ương, tích cực vận động CB, CNVCLĐ hưởng ứng “Tháng cao điểm vì người nghèo” năm 2012 với những nội dung sau:

1/. Các cấp Công đoàn tuyên truyền trong cán bộ công nhân viên chức lao động đơn vị mình ý nghĩa “Ngày vì người nghèo”, chia sẻ, chăm lo đời sống người nghèo nhằm giúp họ thoát nghèo; cuộc sống được nâng lên.

2/. Vận động mỗi cán bộ công nhân viên chức, lao động đóng góp một (01) ngày lương “ Vì người nghèo”. Trừ số CBCNVCLĐ có hoàn cảnh gia đình quá khó khăn.

3/. Thời gian vận động từ 17/10/2012 đến 18/11/2012

4/. Số tiền vận động được:

- Đối với huyện, thành phố đăng nộp về UBMTTQ huyện, thành phố theo tài khoản “ Ngày vì người nghèo” của UBMTTQ huyện.

- Đối với các Công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức, Công đoàn các khu công nghiệp đăng nộp vào tài khoản “ Ngày vì người nghèo” số: 3751.905.5195 tại Kho Bạc Nhà nước tỉnh Bến Tre; ước số tiền vận động năm 2012, đăng ký với UBMTTQ tỉnh để làm bằng trao tặng trưng tại buổi lễ phát động. ( có bằng đăng ký kèm theo). UBMTTQ tỉnh tổ chức lễ phát động “ Tháng cao điểm vì người nghèo” vào lúc 13g30 ngày 17/10/2012 ( có thư mời riêng).

- Đối với CĐCS Trường Cao đẳng Bến Tre, Các Công đoàn ngành Trung ương, đăng nộp vào tài khoản “ Ngày vì người nghèo” số: **3751.905.5195.**

5/. LĐLĐ các huyện, thành phố, các Công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức, Công đoàn các khu công nghiệp, CĐCS trực thuộc, các Công đoàn ngành Trung ương tổng hợp số liệu vận động **báo cáo về LĐLĐ tỉnh (qua Ban Chính sách – Pháp luật) vào 13g chiều thứ sáu hàng tuần, từ khi phát động đến ngày 15/11/2012**

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đề nghị các đồng chí thực hiện tốt tinh thần công văn này. *ngc*

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi.
  - Ban Dân vận Tỉnh ủy
  - BTT.MTTQ tỉnh
  - Lưu Vp, CS - PL.
- } b/c

